



ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2552



จากคอลัมน์ **ต้นทุน ต้นทาง** จดหมายข่าวรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2552

ข้อมูลจาก แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (สสส.)

แรงพลักไส “วัยรุ่นรุนแรง”



การก่อเหตุรุนแรงของวัยรุ่นตกเป็นข่าวไม่เว้นววาย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ได้ประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์อันน่าหวั่นไหวนี้ แหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยไขคำตอบก็คือ ข้อมูลจากการสำรวจโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปี 2550 ที่ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นไทยก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงเกิดจาก 4 สาเหตุหลัก

ที่สำคัญที่สุดก็คือ การขาดความรักความอบอุ่นจากรอบครัว รองลงมา คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต การเข้าถึงแหล่งอบายมุขได้ง่าย และการขาดแบบอย่างที่ดี เรียงตามลำดับ

ภาพแสดงต้นเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเยาวชน





สื่อเผยแพร่ความรู้จาก
www.hiso.or.th



อ่านจดหมายข่าวต้นคิด
ทั้งเล่ม! ที่นี่!

News มีนาคม 52



ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2552

สำหรับแง่มุมบวกที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว พบว่าการมี “ต้นแบบ” ที่ดีถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนให้วัยรุ่นใจร้อนก้าวเดินไปได้อย่างถูกทาง

ผลศึกษาที่ผ่านมาชี้ว่า ผู้ที่มีอิทธิพลหรือเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนมีพฤติกรรมดีมากที่สุด คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมาคือ ครู อาจารย์ และสื่อต่าง ๆ นั่นเอง

ที่มา สถานการณ์ข่าวสุขภาพ เรื่อง สถานการณ์ความรุนแรงและเหตุปัจจัยที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง

โดย ศิริพร คำภูไทย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

สืบค้นได้จาก : http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/health_event1.php



บอกกล่าว...

จดหมายข่าว “ต้นคิด” ต้นไม้แห่งความคิด ที่บ่มเพาะมาจากความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากการทำงานของแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ รวมทั้งการนำข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มาสื่อสารสู่สาธารณะ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อนำเสนอภาพสะท้อนทางสุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างความคิดและความตระหนักของคนในสังคม โดยเน้นไปที่การสร้างบทสรุปเชิงความรู้ที่สามารถต่อยอดได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับประชาชนทั่วไป และการใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ มากกว่าการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลสถิติ

ดูข้อมูลทั้งหมดได้ใน www.hiso.or.th

สมัครสมาชิก หรือติดต่อ “ต้นคิด”

ตู้ ปณ.2 ปณฝ.ประดิพัทธ์ 10404

โทรศัพท์. 02-668-2854 โทรสาร.02-241-0171

อีเมลล์ : info@tonkit.org เว็บไซต์ www.tonkit.org

